

บริษัท บริดจสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16 ถนนพระราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร: (02) 636 - 1505 - 32

โทรสาร: (02) 636-1543 - 44

## บริดจสโตน ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”



นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ (Songkran Zero Dead) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ รวมทั้งภาคีเครือข่าย ภาครัฐและเอกชนร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดย มร.ชิน นาคามิชิ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์ชั้นนำ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมกันนั้นยังได้ ให้การสนับสนุนกล่องแก๊งวง 3,000 กล่อง เพื่อแจกให้กับประชาชนทั่วไปที่เตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว โดยภายในงานมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องอันตรายจากการเมาแล้วขับ และกิจกรรมมากมาย ณ สถานที่ชนสงฆ์มหานิกาย



กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “เมาไม่ขับ” ของบริดจสโตน ณ สถานีขนส่งหมอชิตและสถานีรถไฟหัวลำโพง

เกี่ยวกับ บริดจสโตน

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตรายรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 49 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ด้าน ให้ดีที่สุดในและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้ บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสีงแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality) สอบถามรายละเอียดของข่าวเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวภัทรวลดี ขันทอง

ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์: 02 - 636 - 1505 ต่อ 2381 Email: pattarawall.khanthong@bridgestone.com